





ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

# HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015  
VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015



PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

2015

# 2015



*Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ như: Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ; Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.*

*ĐHQGHN có trách nhiệm đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công các Nghị quyết của Trung ương và các Chiến lược, Kế hoạch hành động của Chính phủ, trong đó, trọng tâm năm 2015 là hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của ĐHQGHN ngày 15/9/2014.*



Những trục đường đang được hoàn thành trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc

## Mục tiêu và các nhiệm vụ năm 2015

### MỤC TIÊU CHUNG

Đạt được các mục tiêu trung hạn của Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV.

### CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- *Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo*

- Tiên phong đổi mới tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực bậc đại học và sau đại học.

- Tăng cường hoạt động kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN và chuẩn ĐHQGHN, cải tiến các điều kiện đảm bảo chất lượng sau kiểm định.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao khả năng có việc làm của người học, nâng cao năng lực hội nhập và kết nối với yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

- *Phát triển các sản phẩm KH&CN*

- Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và thúc đẩy công bố quốc tế trong các lĩnh vực về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật - công nghệ và khoa học xã hội - nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển một số lĩnh vực khoa học ĐHQGHN có thế mạnh đạt trình độ khu vực.

- Xây dựng và triển khai thực hiện một số chương trình KH&CN trọng điểm cấp ĐHQGHN gắn với việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm và sản phẩm KH&CN quốc gia.

- *Đẩy mạnh hội nhập quốc tế*

- Nâng cao mức độ quốc tế hoá của các chương trình đào tạo đặc thù và có thế mạnh của ĐHQGHN, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập. Nâng cao chất lượng và sự ổn định của các chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược và các chương trình liên kết quốc tế, quảng bá và thu hút sinh viên quốc tế đến học tập.

- Tăng cường kết nối hoạt động KH&CN quốc tế, gia tăng công bố quốc tế, tiềm lực KH&CN của ĐHQGHN.

## CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ



### CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tiếp tục triển khai Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN giai đoạn II (cấp đơn vị). Điều chỉnh, sắp xếp lại nhân sự các phòng, bộ phận chức năng theo ngành dọc từ cấp ĐHQGHN xuống các đơn vị để tạo sự thống nhất trong toàn ĐHQGHN.

- Thành lập Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường. Chuyển đổi mô hình và đề xuất thành lập Trường ĐH Quốc tế là nơi thu hút các nhà đầu tư giáo dục và các trường đại học quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án thành lập Trường ĐH Luật trên cơ sở nâng cấp khoa Luật; thành lập các viện nghiên cứu thành viên: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Viện Quốc tế Pháp ngữ.

- Rà soát và tạo giải pháp đột phá về cơ chế cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong điều kiện nguồn lực ngân sách hạn chế. Thí điểm cơ chế xã hội hóa, công tư kết hợp để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển ĐHQGHN.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (bộ máy tổ chức, chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất...) cho Trường ĐH Việt Nhật để trường có thể tổ chức đào tạo Thạc sỹ khóa đầu tiên vào năm 2016.

### ĐÀO TẠO - KIỂM ĐỊNH - CÔNG TÁC HỌC SINH/SINH VIÊN

#### - Về đào tạo:

+ Triển khai thực hiện tốt nhất đề án Đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học, nhằm tuyển chọn được sinh viên phù hợp nhất vào học các chương trình đào tạo tại ĐHQGHN; tổng kết rút kinh nghiệm sau triển khai để hoàn thiện mô hình và bộ công



*Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ động thổ Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc*

cụ kiểm tra đánh giá phục vụ tuyển sinh.

+ Nâng cao chất lượng đào tạo bằng giải pháp tổng thể: tăng cường triển khai các chương trình đào tạo đặc biệt (tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, chuẩn quốc tế), triển khai thí điểm đào tạo hệ chất lượng cao ở trình độ Thạc sỹ; lựa chọn và đầu tư có trọng điểm cho một số chương trình đào tạo có nhiều tiềm năng trên cơ sở quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo đã ban hành, thí điểm xã hội hóa đầu tư cho một số chương trình đào tạo; đổi mới và tăng cường quản lý các hoạt động đào tạo, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đào tạo; đẩy mạnh liên kết đào tạo quốc tế.

+ Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên sau khi ra trường bằng nhiều giải pháp: tăng cường vai trò của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên trong việc xây dựng chương trình đào tạo, xác định chuẩn đầu ra; kết nối với doanh nghiệp và các cơ quan/đơn vị trong hoạt động thực hành, thực tập; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo các kỹ năng bổ trợ; phát triển các phẩm chất, tầm nhìn của người học.

- Về kiểm định chất lượng đào tạo:

+ Đẩy mạnh công tác kiểm định chương trình đào tạo theo

chuẩn AUN, đánh giá đồng cấp theo bộ tiêu chuẩn AUN và theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; tham gia xếp hạng QS hoặc/và QS star rating, Webometrics cấp đơn vị.

+ Triển khai các hoạt động hậu kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN và tiêu chuẩn của ĐHQGHN, kể cả các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang triển khai. Định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng.

+ Đảm bảo các điều kiện về dạy-học: thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ người học, người dạy, cán bộ hỗ trợ giảng dạy, nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên; thực hiện xếp hạng Thư viện số của ĐHQGHN.

- Về công tác học sinh/sinh viên

+ Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động chuyên môn, sinh hoạt chính trị đầu năm học, các hoạt động giao lưu, trao đổi, các hoạt động ngoại khóa.

+ Khai thác và sử dụng hiệu quả các khu ký túc xá của ĐHQGHN, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho sinh viên, triển khai chương trình giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống cho cán bộ và sinh viên ĐHQGHN.



+ Tăng số lượt học sinh, sinh viên tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế; thu hút thêm sinh viên quốc tế tới giao lưu và học tập tại ĐHQGHN thông qua việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn học bổng ngoài ngân sách cấp cho học sinh, sinh viên.

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và hỗ trợ Hội Cựu sinh viên đi vào hoạt động.

#### **KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

- Thay đổi cơ chế quản lý, đầu tư từ con người, thể chế, tổ chức, cơ sở vật chất và trách nhiệm. Đổi mới công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN dựa trên năng lực, trách nhiệm của tập thể hoặc chủ nhiệm để tài để xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh

và các phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN. Ưu tiên đầu tư cho các hướng nghiên cứu chủ lực của ĐHQGHN và tạo các sản phẩm KH&CN quốc gia.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trên cơ sở đó tổ chức, sắp xếp lại hệ thống phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu.

- Đẩy mạnh hoạt động công bố sản phẩm KH&CN trong hệ thống tạp chí khoa học quốc tế ISI/SCOPUS và tạp chí chuyên ngành có uy tín; tăng cường xuất bản sách chuyên khảo; xây dựng báo cáo thường niên về Kinh tế vĩ mô và Đổi mới giáo dục Việt Nam.

- Tăng cường và phát triển các chương trình, dự án, đề tài hợp tác nghiên cứu, các

viện ương KH&CN trong và ngoài nước hợp tác với đối tác như chương trình KH&CN cấp Nhà nước, chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN, đề tài cấp ĐHQGHN, dự án hợp tác với doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

- Đầu tư phát triển thông tin KH&CN đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu ở trình độ cao.

#### **CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG**

*- Về nhân lực:*

+ Triển khai đồng bộ Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến 2020, tầm nhìn 2030.

Hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm của các đơn vị và triển khai đánh giá chất

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015



Thủ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm PGS.TS Lê Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN

lượng nhân lực làm cơ sở tinh giản biên chế, bố trí sử dụng và đào tạo bồi dưỡng.

+ Ban hành đồng bộ các chính sách cán bộ: quy định tiêu chuẩn, khung đào tạo bồi dưỡng, thí điểm thu hút, thí điểm đãi ngộ...

+ Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Tăng cường hoạt động của Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN tạo sự liên thông, kết nối giữa các đơn vị: xây dựng cổng thông tin thu hút nhà khoa học, tổ chức giao lưu học thuật, khảo sát đánh giá và thí điểm xây dựng các mô hình trung tâm nghiên cứu chuyển giao.

#### *- Về cơ sở vật chất:*

+ Phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy nhanh triển khai Giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; huy động các nguồn lực để triển khai các dự án xã hội hóa; tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng Trường ĐH Việt Nhật.

+ Thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của ĐHQGHN ở khu vực nội thành Hà Nội nhằm đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất, khuyến khích đa dạng hóa các nguồn lực tài chính để cải tạo, nâng cấp khu vực nội thành.

#### *- Về tài chính:*

+ Phát triển nguồn thu theo hướng đề xuất, triển khai các đề án xã hội hóa chương trình đào tạo, khu trung tâm

nghiên cứu chuyển giao, khu dịch vụ.

+ Tăng cường quản lý chi theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo chi đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.

+ Hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

#### *- Hợp tác phát triển:*

+ Tập trung khai thác hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo đã ký kết, chủ động xây dựng các chương trình liên kết đào tạo mới và đa dạng hóa các hình thức liên kết.

+ Chủ động xây dựng các dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu liên ngành với các đối tác, gắn với các nhóm nghiên cứu mạnh với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học ĐHQGHN.

+ Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký với đối tác trong và ngoài nước, huy động các nguồn tài trợ, viện trợ và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của ĐHQGHN.

#### *- Quản trị đại học:*

+ Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với Nghị định, Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của ĐHQG. Tập huấn triển khai thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN cho các đơn vị.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và điều hành đồng bộ các mặt hoạt động của ĐHQGHN, tối ưu hóa các thủ tục hành chính để nâng cao mức độ hài lòng của người học, nhà khoa học.